

ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๐

สำนักงาน ก.ค.ศ.

กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ และมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง

เรียน ตามรายชื่อด้านหลัง

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ตัวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ และมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ และมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา นั้น เนื่องจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคำขอหรือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในกรณีเปลี่ยนตำแหน่งหลังยื่นคำขอมิหรือเลื่อนวิทยฐานะว่าจะดำเนินการอย่างไร นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ และมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง สำหรับคำขอมิหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการโดยได้ประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ไว้ก่อนวันที่เปลี่ยนตำแหน่ง หรือคำขอมิหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยได้ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ไว้ก่อนวันที่เปลี่ยนตำแหน่ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ซึ่งขอมิหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ แต่ยังมีได้ประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ไว้ก่อนวันที่เปลี่ยนตำแหน่ง หรือขอมิหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แต่ยังมีได้ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ไว้ก่อนวันที่เปลี่ยนตำแหน่ง ไม่สามารถดำเนินการประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการหรือมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษในตำแหน่งที่ขอรับการประเมิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นางศิริพร กิจเกื้อกูล)  
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ๒

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๒๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ)  
ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ และมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง  
(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕)

ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ให้มีวิทยฐานะ  
ชำนาญการ และมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๐  
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอไว้แล้ว และมีการเปลี่ยนตำแหน่ง โดยวิทยฐานะชำนาญการ  
ได้มีการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ไว้ก่อนวันที่เปลี่ยนตำแหน่ง หรือวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
ได้มีการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ไว้ก่อนวันที่เปลี่ยนตำแหน่ง ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.  
ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง แล้วแต่กรณี ดำเนินการดังนี้

๑. กรณีได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับที่จะแต่งตั้งไม่เกิน ๒ ขั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  
ก.ค.ศ.กำหนด และได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดก่อนวันที่เปลี่ยนตำแหน่งหรือในวันเดียวกับ  
วันที่เปลี่ยนตำแหน่ง (ยกเว้นวิทยฐานะชำนาญการ ซึ่งไม่กำหนดให้มีการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง) และการประเมิน  
มีผลอนุมัติก่อนวันที่เปลี่ยนตำแหน่งหรือในวันเดียวกับวันที่เปลี่ยนตำแหน่ง ให้แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อน  
วิทยฐานะในตำแหน่งที่ขอรับการประเมินไว้เดิมได้

๒. กรณีได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับที่จะแต่งตั้งไม่เกิน ๒ ขั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  
ก.ค.ศ.กำหนดก่อนวันที่เปลี่ยนตำแหน่งหรือในวันเดียวกับวันที่เปลี่ยนตำแหน่ง แต่การประเมินมีผลอนุมัติหลังวันที่  
เปลี่ยนตำแหน่งแล้ว ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ในปัจจุบัน หรือ  
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ตั้งกรรมการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ในตำแหน่งใหม่ หากมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ฯ  
ให้แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะในตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้มีวิทยฐานะ  
หรือเลื่อนวิทยฐานะในตำแหน่งที่ขอรับการประเมินไว้เดิม และต้องไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่  
ก.ค.ศ.กำหนดด้วย (ยกเว้นวิทยฐานะชำนาญการ ซึ่งไม่กำหนดให้มีการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง)

๓. กรณีได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับที่จะแต่งตั้งเกินกว่า ๒ ขั้น ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.  
กำหนด จึงไม่สามารถแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามผลการประเมินที่ได้รับอนุมัติ ต่อมาได้รับ  
เงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับที่จะแต่งตั้งไม่เกิน ๒ ขั้น ภายหลังจากที่เปลี่ยนตำแหน่งแล้ว ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่  
การศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ในปัจจุบัน หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ตั้งกรรมการ  
ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ในตำแหน่งใหม่ หากมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ฯ ให้แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือ  
เลื่อนวิทยฐานะในตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อนวันที่ได้รับเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และ  
ต้องไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดด้วย (ยกเว้นวิทยฐานะชำนาญการ ซึ่งไม่กำหนด  
ให้มีการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง)

/๔. กรณี...

๔. กรณีการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และผู้ขอรับการประเมินได้เปลี่ยนตำแหน่ง หากคณะกรรมการประเมินชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ในตำแหน่งเดิมก่อนวันที่เปลี่ยนตำแหน่ง โดยมีผลการประเมินทั้ง ๒ ด้าน ผ่านเกณฑ์ฯ ก็ให้ดำเนินการประเมินด้านที่ ๓ ในตำแหน่งเดิมต่อไปได้ หากมีผลอนุมัติก่อนวันที่เปลี่ยนตำแหน่งหรือในวันเดียวกับวันที่เปลี่ยนตำแหน่ง (โดยได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับที่จะแต่งตั้งไม่เกิน ๒ ขั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ก่อนวันที่เปลี่ยนตำแหน่งหรือในวันเดียวกับวันที่เปลี่ยนตำแหน่งแล้ว) ให้แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะในตำแหน่งที่ขอรับการประเมินไว้เดิมได้

กรณีที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง มีมติให้ปรับปรุงด้านที่ ๓ ก็ให้สามารถปรับปรุงด้านที่ ๓ ในตำแหน่งที่ขอรับการประเมินไว้เดิมได้ หากมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ฯ โดยมีผลอนุมัติหลังวันที่เปลี่ยนตำแหน่ง ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ในปัจจุบัน หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ตั้งกรรมการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ในตำแหน่งใหม่ หากมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ฯ ให้แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะในตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อนวันที่ได้รับการอนุมัติให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะในตำแหน่งที่ขอรับการประเมินไว้เดิม ต้องไม่ก่อนวันที่ได้รับเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และต้องไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดด้วย

---